

# 24มหา'ลัยขอวัดกันนศ.มอส.ก่อนโอน

## เหตุไม่เชื่อถือทรานสคริปต์/สกอ.รับเคลียร์จัดมทรรมย้ายที่เรียน11,18พ.ย.

**พญาไท** ● มหา'ลัย 24 แห่งรับโอนย้าย นศ.มอ.อีสาน มีเงื่อนไข ขอสอบประเมินความรู้ นศ.ก่อน ไม่ปล่อยให้โอนเรียนที่ใหม่อัตโนมัติ เหตุไม่เชื่อถือทรานสคริปต์ออกโดยมอส. ส่วนสถาบันที่รับโอน นศ.ใช้สิทธิ์เคลมเงินค่าเล่าเรียนจาก มอส.ได้ ถ้า นศ.รายนั้นจ่ายค่าเล่าเรียนไปแล้ว คณะกรรมการควบคุมฯ เปิดมทรรมโอนย้ายที่เรียนวันที่ 11, 18 พ.ย.55 ผาก นศ.ทุกคนต้องไปแจ้งขอย้ายที่เรียนใหม่ ซึ่งอาจต้องจัดมทรรมอีกหลายครั้ง

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัย 24 แห่งเพื่อหารือเรื่องการโอนย้ายไปเรียนของนักเรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เชิญมหาวิทยาลัย 24 แห่งที่นักศึกษา มอส.ได้แสดงความจำนงโอนย้ายที่เรียนมาหารือ ซึ่งมหาวิทยาลัย 22 แห่งที่ร่วมหารือเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหญ่ที่นักศึกษาแจ้งความจำนงไว้ ขณะที่มหาวิทยาลัยที่ไม่มาประชุมด้วยเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาแสดงความจำนงโอนย้ายเรียนเป็นส่วนน้อย

รองเลขาธิการ กกอ.กล่าวอีกว่า ทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมยินดีที่จะช่วยเหลือนักศึกษา มอส. แต่เป็นการรับไปเรียนต่อ ไม่ใช่การเทียบโอนหน่วยกิตทั้งหมด ขณะที่หน่วยกิตนักศึกษา มอส.ที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้วนั้น ปกติมีระเบียบการเทียบโอนหน่วยกิตเดิม แต่มีข้อจำกัด ดังนั้นเพื่อการเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษาให้มากที่สุด ก็จะมีการเสนอที่ประชุม กกอ.ให้พิจารณาระเบียบการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา มอส.ให้เป็นกรณีพิเศษ

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นข้อกังวลของนักศึกษา มอส. นั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการว่า หากนักศึกษาคนใดได้จ่ายค่าเงินค่าหน่วยกิตและสอบไปแล้ว ก็ไม่ต้องจ่ายเงินที่มหาวิทยาลัยแห่งใหม่อีก ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ทาง มอส. จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

“ถ้านักศึกษาไม่มีใบเสร็จมาแสดงว่าเคยจ่ายค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิตไปแล้ว ก็ไม่ต้องจ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัยใหม่ที่ย้ายโอนไปเรียนอีก เพราะ มอส.จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ซึ่งทางคณะกรรมการเยียวยาจะเป็นตัวกลางในการเคลมเงินส่วนนี้ให้มหาวิทยาลัยใหม่เอง”

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีนักศึกษา มอส.เข้ายื่นความประสงค์โอนย้ายที่เรียน และแจ้งชื่อมหาวิทยาลัยแล้ว แบ่งดังนี้ ระดับปริญญาตรี 805 คน ปริญญาโท 1,849 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู 85 คน แต่ก็ยังมีนักศึกษาอีกจำนวนหนึ่งที่ยืนยันความประสงค์ แต่ไม่แจ้งชื่อมหาวิทยาลัยที่โอนย้าย เพราะยังมีความหวังว่าจะศึกษาจบในนาม มอส.ที่คาดหวังว่าจะได้มหาวิทยาลัยคืน

“ในที่ประชุมมีประเด็นจากกลุ่มมหาวิทยาลัยที่แสดงความไม่เชื่อมั่นในทรานสคริปต์ที่ออกโดย มอส. และได้แสดงความเห็นว่า การโอนย้ายไปเรียนอาจต้องจัดสอบประเมินความรู้นักศึกษาที่จะโอนย้ายไปเรียนเพิ่มเติม ไม่ปล่อยให้โอนย้ายโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม จากการรับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา มอส.นั้น พบว่าหลายคนอ้างว่าเรียนครบตามหลักสูตร จ่ายครบทุกหน่วยกิตแล้ว แต่ถูกอาจารย์ผู้สอนบล็อกไม่ให้จบ ซึ่งในส่วนนี้ต้องไปตรวจสอบปัญหาต่อไป” รศ.นพ.กำจรกล่าว ขณะที่ รศ.ดร.สมนัต สกลไชย ผู้ชำระบัญชีและ

หาสถานที่เรียนต่อให้กับนักศึกษา มอส. กล่าวว่า เพื่อความชัดเจนในการโอนย้ายที่เรียนนั้น จะมีการเปิดมทรรมการโอนย้ายที่เรียน จัดที่ มอส. ในวันที่ 11 และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. ซึ่งสำหรับนักศึกษาที่มาแสดงความจำนงโอนย้ายที่เรียนและแจ้งชื่อมหาวิทยาลัยแล้ว ก็ขอให้มายืนยันสิทธิ์อีกครั้ง คล้ายกับการเริ่มต้นแจ้งความจำนงใหม่

โดยนักศึกษาที่จะมาร่วมงานขอให้เตรียมหลักฐานเท่าที่มติดตัวมาด้วย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรนักศึกษา ทรานสคริปต์ที่แสดงเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของนักศึกษาที่มาแสดงตัว ว่าได้ศึกษาไปถึงไหนแล้ว อย่างไรก็ตาม มทรรมดังกล่าวจะต้องจัดอีกหลายรอบ เพื่อจะทยอยส่งนักศึกษาไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอื่นให้มากที่สุด

สำหรับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษา มอส.ประสงค์จะโอนไปศึกษาต่อ และเข้าร่วมที่ประชุมมี 24 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, ม.ราชภัฏชัยภูมิ, ม.กรุงเทพธนบุรี, ม.รามคำแหง, ม.ปทุมธานี, ม.มหาสารคาม, ม.ขอนแก่น, ม.นครพนม, ม.นเรศวร, ม.บูรพา, ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ม.มหาภูมิราชวิทยาลัย, ม.ราชภัฏศรีสะเกษ, ม.ราชภัฏเลย, ม.ราชภัฏอุดรธานี, ม.ราชภัฏมหาสารคาม, ม.ราชธานี, ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์, ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์, ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด, ม.วงษ์ชวลิตกุล, ม.เวสเทิร์น, ม.ศรีปทุม และวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอก.